

ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

ĐHND tỉnh, kỳ họp sẽ diễn ra theo đúng chương trình, đảm bảo chất lượng và thành công tốt đẹp!

Tới đánh giá cao tinh thần đổi mới, chủ động, tích cực của Thường trực HĐND, HĐND tỉnh, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong 6 tháng vừa qua. Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; đã tổ chức 3 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, kịp thời ban hành 38 nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp và công tác giám sát được tăng cường với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn, bám sát những vấn đề nóng cử tri và Nhân dân quan tâm. Qua đó đã giúp các cơ quan chức năng thấy được những vấn đề tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng đã rất tích cực, chủ động, sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển tải đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Những kết quả nêu trên còn có sự đóng góp quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thông qua việc phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tạo cấu nối, diễn đàn thuận lợi để cử tri và Nhân dân tiếp xúc, đóng góp ý kiến, kiến nghị với các vị đại biểu Nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu! Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh! Bước vào năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động lớn, phức tạp và khó lường, chúng ta vẫn quyết tâm sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Về tổng thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo tập trung, sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương, tỉnh ta đã có nhiều khởi sắc trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với các kết quả thể hiện trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta đã đi được 2/3 thời gian của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong gần 4 năm qua, toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phát triển toàn diện. Nhìn chung, các giải pháp thực hiện các định hướng, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đã đem đến nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 3 năm đạt 8,18%. Quy mô kinh tế năm 2023 gấp hơn 2,3 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - xây dựng. Thu hút đầu tư đạt kết quả đột phá, nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín trong và ngoài nước đã đầu tư vào tỉnh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh

thần của Nhân dân, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao; các chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm; lao động, việc làm cơ bản được đảm bảo. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả tích cực; sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ có bước tiến bộ quan trọng; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và chất lượng hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Về cơ bản, 21 nhóm chỉ tiêu đề ra đã đạt kết quả quan trọng, trong đó 3 chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khoảng hơn 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt, thậm chí vượt so với mục tiêu đề ra; các chỉ tiêu khác chúng ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành để tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trên hết, sau gần 4 năm phấn đấu, với các kết quả đã đạt được, chúng ta đã định hình rõ nét định hướng phát triển và lộ trình thực hiện cho cả chặng đường dài sắp tới được thể chế hóa trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh, vị thế của tỉnh được cải thiện rõ rệt. Niềm tin của nhà đầu tư được nâng cao. Sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân được củng cố vững chắc, là nguyên nhân hàng đầu đem đến các kết quả rất đáng phấn khởi trong thời gian qua, tạo tiền đề vững chắc để phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Nhân đây, tôi cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của UBND tỉnh, các cơ quan, chính quyền các cấp thời gian qua đã sâu sát, quyết liệt, bài bản, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; biểu dương các cơ quan chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh trong gần 4 năm qua mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, áp lực song đã rất tích cực, bám sát, động viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh để các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và giá trị sản xuất đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ thực hiện một số dự án, mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai cơ chế, chính sách ở một số lĩnh vực còn chậm. Công tác cải cách hành chính có mặt chậm đổi mới. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ có mặt còn hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương chưa chủ động, quyết liệt. Tình hình trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 3 năm đạt 8,18%. Quy mô kinh tế năm 2023 gấp hơn 2,3 lần năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - xây dựng. Thu hút đầu tư đạt kết quả đột phá, nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín trong và ngoài nước đã đầu tư vào tỉnh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. 6 tháng cuối năm 2024, tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và còn không ít khó khăn, thách thức. Khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục là địa bàn năng động, phát triển mạnh mẽ. Các tỉnh trong khu vực đều quyết liệt vươn lên, có nhiều quyết sách mạnh mẽ và cách làm đột phá, sáng tạo. Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, các cấp chính quyền, Nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục ra sức phấn đấu, quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém, vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, động lực đổi mới để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 - năm bản lề, tiến tới thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và của đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, bên cạnh những công việc thường xuyên, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, HĐND, UBND các cấp cần tập trung chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục khẳng định và nhất quán với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, đã được thể chế hóa thành Quy hoạch tỉnh. Đây là các mục tiêu, nhiệm vụ đã được khẳng định là đúng đắn thông qua các chuyển biến tích cực và kết quả thực tế đạt được thời gian qua.

Nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2024 và thời gian tiếp theo là tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp, đảm bảo tính thực tiễn và khả thi để tổ chức triển khai thực hiện có kết quả. Đồng thời, trên cơ sở các mục tiêu và khát vọng phát triển dài hạn, cùng với xu thế và yêu cầu mới, phải tiếp tục mạnh mẽ để ra các mục tiêu, nhiệm vụ, tầm nhìn mới có tính đột phá, sáng tạo, tạo ra sự khác biệt, có tính cạnh tranh, phục vụ cho sự phát triển nhằm theo kịp xu thế phát triển, mà trước mắt là điều chỉnh quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Thái Bình theo hướng mở rộng không gian hướng biển, xây dựng không gian kinh tế zero carbon, phát triển đồng bộ công nghiệp xanh, đô thị xanh, du lịch xanh và hệ thống logistics hiện đại.

Hai là, phải tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị. Đây là vốn quý, là sức mạnh chúng ta có được qua 4 năm tập trung cho mục tiêu, khát vọng phát triển của tỉnh, cần phải tiếp tục giữ gìn và dày công vun đắp. Phải tiếp tục biến các mục tiêu, khát vọng đó thành nhận thức, thành quyết tâm chung to lớn, thành ý chí không thể lay chuyển, thành trách nhiệm tự nhiên của mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phải tiếp tục giữ vững môi trường ổn định và thuận lợi trong tỉnh, dành mọi điều kiện và nguồn lực tốt nhất cho phát triển.

Ba là, tiếp tục huy động sự chung tay, chung sức, đồng lòng rộng rãi của Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Cơ sở để tạo ra sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân chính là niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Phải làm tốt công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, đồng thời quan tâm kịp thời giải quyết có kết quả các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công và đảm bảo an sinh xã hội. Đây cũng là cơ sở để vận động Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp nỗ lực vươn lên, ra sức thi đua bằng hành động, việc làm và kết quả cụ thể, tạo ra động lực to lớn, tạo thành đồng thuận xã hội và sự đồng lòng quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Thực tế thời gian qua cho thấy, chỉ khi đạt được sự đoàn kết, đồng lòng rộng rãi của người dân thì mới tạo thành động lực to lớn và nguồn lực lớn lao cho công cuộc xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới.

Bốn là, tiếp tục nâng cao năng lực và trình độ quản lý theo kịp yêu cầu phát triển. Tỉnh ta vươn lên từ một tỉnh thuần nông, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển, là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ mới của khu vực. Điều đó đòi hỏi trình độ, năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng phải kịp thời được nâng cao, thậm chí theo kịp và đón đầu yêu cầu phát triển. Phải tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, quản lý tài chính, ngân sách, đấu giá, đấu thầu... Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, các tuyến đường trọng điểm, tuyến cao tốc CT.08, đặc biệt là tuyến đường xuyên tâm kết nối từ thành phố Thái Bình về Hà Nội...

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân! Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm, thông qua 16 nghị quyết và phát triển kinh tế - xã hội và ban bản, quyết định các nội dung quan trọng khác. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh, dành thời gian nghiên cứu để bàn bạc, thảo luận và quyết định, trong đó chú trọng thảo luận, bàn bạc kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo khả thi, có hiệu quả.

Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, nguồn lực, tổ chức thực hiện, trong đó phải xác định rõ mốc thời gian thực hiện hiệu quả, hoàn thành. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có giải pháp đảm bảo các nghị quyết được thực thi đạt hiệu quả cao nhất.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dành thời gian thảo luận để tiến hành chất vấn đối với một số thủ trưởng ngành về các vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm. Tôi đề nghị phiên chất vấn và trả lời chất vấn phải đảm bảo dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và người đứng đầu sở, ngành được chất vấn trước cử tri, Nhân dân trong tỉnh. Nội dung chất vấn phải phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của tỉnh thuộc lĩnh vực, địa bàn quan trọng, được dư luận, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình. Kính thưa quý vị đại biểu! Nhân điển đàn quan trọng này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi kính gọi các đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ mà chúng ta đã đề ra.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm quý trọng và sự tri ân sâu sắc. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cử tri sức khỏe. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!

phát triển. Tỉnh ta vươn lên từ một tỉnh thuần nông, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển, là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ mới của khu vực. Điều đó đòi hỏi trình độ, năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng phải kịp thời được nâng cao, thậm chí theo kịp và đón đầu yêu cầu phát triển. Phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh một cách thực chất, quyết tâm cải thiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, quản lý tài chính, ngân sách, đấu giá, đấu thầu... Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục, hồ sơ để khởi công các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm như nhà máy nhiệt điện LNG, khu công nghiệp VSIP, các khu đô thị ven sông Trà Lý, các tuyến đường trọng điểm, tuyến cao tốc CT.08, đặc biệt là tuyến đường xuyên tâm kết nối từ thành phố Thái Bình về Hà Nội...

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm, thông qua 16 nghị quyết và phát triển kinh tế - xã hội và ban bản, quyết định các nội dung quan trọng khác. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh, dành thời gian nghiên cứu để bàn bạc, thảo luận và quyết định, trong đó chú trọng thảo luận, bàn bạc kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo khả thi, có hiệu quả.

Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, nguồn lực, tổ chức thực hiện, trong đó phải xác định rõ mốc thời gian thực hiện hiệu quả, hoàn thành. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có giải pháp đảm bảo các nghị quyết được thực thi đạt hiệu quả cao nhất.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dành thời gian thảo luận để tiến hành chất vấn đối với một số thủ trưởng ngành về các vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm. Tôi đề nghị phiên chất vấn và trả lời chất vấn phải đảm bảo dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và người đứng đầu sở, ngành được chất vấn trước cử tri, Nhân dân trong tỉnh. Nội dung chất vấn phải phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của tỉnh thuộc lĩnh vực, địa bàn quan trọng, được dư luận, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình.

Kính thưa quý vị đại biểu! Nhân điển đàn quan trọng này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi kính gọi các đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ mà chúng ta đã đề ra.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm quý trọng và sự tri ân sâu sắc. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cử tri sức khỏe. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!

PHÁT HUY DÂN CHỦ, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SÁT THỰC...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

ơ quan liên quan; thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và dự kiến thông qua 16 nghị quyết thuộc thẩm quyền theo luật định với những nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, trên cơ sở xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; kế hoạch thực hiện kế hoạch đầu tư công; chương trình mục tiêu quốc gia và báo cáo của các ngành khối nội chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; đánh giá đúng những kết quả quan trọng của tỉnh đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Hai là, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình để cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo cơ chế, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo định hướng chiến lược, tầm nhìn và các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; đánh giá đúng những kết quả quan trọng của tỉnh đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Hai là, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình để cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo cơ chế, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo định hướng chiến lược, tầm nhìn và các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; đánh giá đúng những kết quả quan trọng của tỉnh đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là trong khâu chấp hành, tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn, thực đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm, theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp. Tin tưởng rằng, kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

HỘI CỤU THANH NIÊN XUNG PHONG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với đó, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Cụu TNXP nguyện nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 2 phong trào thi đua: "Vi nghĩa tình đồng đội, mỗi cụu TNXP làm nhiều việc tốt", "Cụu TNXP làm kinh tế, vì nghĩa tình đồng đội". Đến nay toàn tỉnh có gần 200 cụu TNXP làm kinh tế giỏi.

Tại hội nghị, 120 cá nhân được tặng kỷ niệm chương cụu TNXP Việt Nam; Hội Cựu TNXP tỉnh biểu dương, khen thưởng 4 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cụu TNXP làm kinh tế, vì nghĩa tình đồng đội".

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH 11 sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình có 7 chi bộ. Thời gian qua, Đảng bộ nhà trường quan tâm, triển khai nhiều giải pháp tích cực phát triển đảng viên. Đảng bộ nhà trường thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt. Các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường đã dạng hóa các hoạt động để tập hợp, thu hút và tạo môi trường thuận lợi để giáo dục, rèn luyện chính chúng ta. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy nhà trường đã giới thiệu 48 quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đã tổ chức kết nạp 12 đảng viên mới, trong đó có 1 viên chức và 11 sinh viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ nhà trường lên 93 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên là sinh viên.

THÀNH PHỐ... (Tiếp theo trang 1)

cho các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, tổ chức hội cơ sở đã thành lập 1 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác; giúp 135 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; giúp thêm 1.652 hộ đạt tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch"/"Gia đình 5 có, 3 sạch". Cùng với đó, các khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội; đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh; hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ được các cấp hội tập trung thực hiện hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội LHPN thành phố kết nạp 13 nam giới làm hội viên danh dự. Tại hội nghị, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ được Hội LHPN tỉnh khen thưởng; Bảo Việt Thái Bình khen thưởng các tập thể đạt thành tích cao trong công tác bảo hiểm phụ nữ; Hội LHPN thành phố và nhà hảo tâm trao 5 triệu đồng cho trẻ mồ côi theo chương trình "Mẹ đỡ đau".